

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

♦♦ VÕ TUYẾN GIANG



Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TP Cần Thơ sinh hoạt chuyên đề phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ảnh: Minh Thái.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết

Đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa đến nay của dân tộc ta. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, Nhân dân ta thực hiện tốt bài học đoàn kết nên luôn giành được những thắng lợi vẻ vang, đã giúp chúng ta giữ vững nền độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa đoàn kết và thành công. Có đoàn kết mới có thắng lợi, càng gặp khó khăn, gian khổ bao nhiêu, càng cần phải đoàn kết chặt chẽ, rộng rãi và vững chắc bấy nhiêu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra: Đoàn kết không chỉ tạo nên sức mạnh mà còn là vấn đề có ý nghĩa quyết

định tới việc sống còn, thành, bại, được, mất trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù. Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác Hồ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, xem đây là yếu tố quyết định mọi thành công của cách mạng nước ta.

Tư tưởng về đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện nổi bật qua những câu nói của Bác: “Đoàn kết là thắng lợi”; “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”; “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”; “Đoàn kết” là điểm mọp. “Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt”: Đó chính là đoàn kết.

Người khảng định: Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng, một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo Nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người cũng thể hiện mong muốn tốt bậc: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Xây dựng Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Để hoàn thành sứ mệnh của Đảng Cộng sản cầm quyền, cần tập trung xây dựng Đảng trên các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một yêu cầu tất yếu, khách quan, bởi công tác này gắn với quá trình phát triển liên tục của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Do đó, muốn lãnh đạo sự nghiệp cách mạng thành công thì trước hết Đảng phải đoàn kết, đảng viên và các chi bộ đảng phải đoàn kết, mỗi đảng viên phải “Giữ sự đoàn kết trong Đảng như giữ con người của mắt mình”.

Thực trạng tình hình đoàn kết tại một số tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ

Trong những năm qua, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối luôn thực hiện nhiều giải pháp, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là trong năm 2020 toàn Đảng bộ Khối đã triển khai học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm Chuyên đề về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau học tập mỗi cán bộ, đảng viên đều có đăng ký cam kết làm theo Bác gắn với việc làm cụ thể cũng như trong sinh hoạt hàng ngày. Cuối năm cấp ủy có kiểm tra, giám sát việc đăng ký làm theo và gắn kết quả với kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Trong lãnh đạo, điều hành cấp ủy xác định muốn đảng viên đoàn kết thì trước hết cấp ủy phải đoàn kết và phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tất cả những công việc liên quan đến tập thể, đến cán bộ, đảng viên đều được cấp ủy trao đổi thống nhất và định hướng để đảng viên tham gia thảo luận và quyết định như: Xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết của tổ chức đảng hàng tháng, công tác kết nạp đảng viên mới, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm và các chế độ chính sách của cán bộ, đảng viên cũng như công tác thi đua, khen thưởng .v.v., đã góp phần rất lớn trong phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất thật sự trong tập thể cấp ủy và đảng viên, xây dựng bầu không khí và môi trường làm việc thoải mái đạt hiệu quả cao, giúp cán bộ, đảng viên an tâm công tác, cống hiến ngày

nhiều hơn cho tập thể cơ quan, đơn vị và tổ chức đảng. Từ đó, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố cũng như công tác xây dựng Đảng bộ thành phố Cần Thơ nói chung và Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố nói riêng trong sạch, vững mạnh suốt những năm qua.

Tuy nhiên, bên cạnh đó Đảng bộ Khối cũng còn một số cấp ủy viên và đảng viên chưa thật sự coi trọng việc xây dựng tinh thần đoàn kết và khếp mình vào tổ chức, có biểu hiện tự mãn, thiếu cố gắng, nỗ lực trong khắc phục hạn chế của bản thân để nâng cao chất lượng thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu sự lắng nghe, góp ý của tập thể dẫn đến hiện tượng bằng mặt không bằng lòng trong công việc, thiếu dân chủ trong lãnh đạo điều hành thậm chí vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước phải bị kỷ luật và xử lý pháp luật, ít nhiều làm ảnh hưởng đến thành tích chung của tập thể, nhất là trong công tác xây dựng Đảng.

Từ thực trạng trên, nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại và xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới, cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối cần thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nhằm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh:

Một là, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những việc làm của bản thân; nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Luôn phát huy và giữ vững tinh thần đoàn kết, có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Hai là, phải thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; trong góp ý đấu tranh xây dựng nội bộ luôn thẳng thắn chân tình, cởi mở, nhằm giúp nhau cùng tiến bộ. Tự giác nhận khuyết điểm và nghiêm túc khắc phục những hạn chế sai sót của bản thân, không đùn đẩy trách nhiệm và đổ lỗi của mình cho người khác; ra sức phấn đấu xây dựng mối đoàn kết nội bộ tốt, thật sự khếp mình vào tổ chức; luôn tập hợp, đoàn kết mọi người trong chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Ba là, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị không tự mãn với năng lực cũng như thành tích đạt được, không kêu ca, phàn nàn trước khó khăn. Luôn luôn nâng cao hiệu quả công việc, thực hiện chức trách được giao; phải biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Bốn là, cấp ủy tiếp tục quan tâm và phát huy sức mạnh đoàn kết của cán bộ, đảng viên; phải nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; nỗ lực chăm lo, quan tâm đến lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của từng cá nhân, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích của tập thể, tạo sự công bằng, dân chủ trong lãnh đạo, điều hành; công khai minh bạch, rõ ràng những công việc liên quan đến tập thể và đảng viên như quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm và chế độ chính sách cũng như khen thưởng đối với cán bộ, đảng viên. Tạo điều kiện hơn nữa để đảng viên phát huy năng lực và sức sáng tạo ngày càng nhiều hơn, nhằm góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo ■